

**UBND TỈNH TRÀ VINH
BCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 24 /BCH

Trà Vinh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

V/v chủ động, sẵn sàng các phương án
ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão
năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ. Mùa mưa năm 2023 sẽ bắt đầu trong vào thời gian từ ngày 10 – 20/5/2023, trong năm 2023 được dự báo sẽ có khoảng 12 – 15 cơn bão và Áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4 – 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trên địa bàn tỉnh, các tháng cuối năm là khoảng thời gian triều cường lên cao nhất trong năm, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh, mức nước trên các sông chính sẽ lên cao vào kỳ triều cường các tháng 10, 11 và 12. Đinh triều cao nhất tháng 10 có thể vượt mức báo động III khoảng 15 – 30cm (các tháng tiếp theo sẽ được cập nhật sau).

Ngoài ra, theo dự báo hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2023 và có khả năng kéo dài đến năm 2024, Ảnh hưởng của El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước.

Từ những nhận định nêu trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Sở, Ban, ngành tỉnh theo chức năng và lĩnh vực quản lý chỉ đạo triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó thiên tai, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương kiểm tra an toàn các công trình, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh:

Rà soát các phương án ứng phó thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, thực hiện tốt công tác kêu gọi, đảm bảo an toàn tàu thuyền khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

3. Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh

Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai giúp các ngành chức năng triển khai tốt các biện pháp ứng phó.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh

Tăng cường công tác thông tin, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các bản tin dự báo thiên tai, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong chỉ đạo ứng phó thiên tai. Phối hợp cùng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai.

5. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh

Tăng cường công tác kiểm tra, vận hành hệ thống cống đầu mối để chủ động điều tiết nguồn nước, bảo vệ sản xuất của người dân.

Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các công trình đê, kè, các công trình thủy lợi cấp 1, cấp 2 bị hư hỏng, xuống cấp do đơn vị quản lý.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức trực ban nghiêm túc, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Khẩn trương xây dựng hoặc rà soát, cập nhật và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của địa phương. Trong đó tập trung rà soát các khu vực xung yếu, xác định số lượng người dân cần di dời, sơ tán nếu có tình huống thiên tai xảy ra, các giải pháp công trình, phi công trình trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu, các tuyến đê, kè, các khu vực sạt lở để có biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. Đồng thời xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn quản lý.

Khẩn trương rà soát các đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là các hộ dân còn khó khăn về nhà ở, nhà ở chưa kiên cố, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân biện pháp phòng, tránh mưa lớn, lốc, sét, vận động, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Tổ chức chặt tía các cây xanh công cộng có nguy cơ gãy, đổ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, mất an toàn lưới điện, cản trở giao thông.

Rà soát các khu vực trũng, thấp, các khu vực có nguy cơ ngập do mưa lớn, triều cường, tuyên truyền vận động nhân dân các biện pháp phòng, tránh. Tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp (nếu có) để tránh thiệt hại.

Tăng cường công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, mua sắm, trang bị các trang thiết bị cần thiết cho các Đội xung kích phòng, chống thiên tai để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Khi thiên tai xảy ra, khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại và có chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống.

7. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Chi cục Thủy lợi):

Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 397/CD-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy

ng nghiệp và PTNT tại Công văn số 3222/BNN-TL ngày 19/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CD-TTg ngày 13/5/2023. Đồng thời, tham mưu Thường trực Ban Chỉ huy thường xuyên đôn đốc các đơn vị có liên quan và địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống công trình đê, kè thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn công trình trước thiên tai, sẵn sàng các phương án hộ đê khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện tốt công tác ban phòng, chống thiên tai, tham mưu kịp thời cho Thường trực Ban Chỉ huy chỉ đạo ứng phó thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- BCDQG PCTT;
- UBND tỉnh;
- TB, các PTB;
- Lưu: VT, PCTT.



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Trần Trường Giang